



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10018

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 23.90 Ad Value: 28,680

PRValue (x3): 86,040

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไล่ออก'ผอ.-หน.'ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง

## ไล่ออก'ผอ.-หน.'ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวถึงการตรวจสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งว่า หลังจาก พส.สอบวินัยร้ายแรงศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 2 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น และเชียงใหม่ ในส่วนของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ได้สอบสวนเสร็จเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา และเตรียมเสนอคณะกรรมการสามัญ (อ.ก.พ.) ประจำกระทรวง พม. พิจารณาโทษไล่ออกจากราชการ รวม 2 คน ได้แก่ ผอ.ศูนย์ ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัด พส. และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางนภา กล่าวว่า อ.ก.พ.ประจำกระทรวง พม.จะประชุมในวันที่ 4 พ.ค.นี้ มีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธาน จากนั้นจะตั้งคณะกรรมการสอบทางละเมิด เพื่อดำเนินความเสียหายที่ผู้ถูกกล่าวโทษจะต้องชดใช้ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาเพราะเป็นเรื่องของจำนวนเงิน ทั้งนี้ พฤติการณ์การทุจริตของผอ.ศูนย์และหัวหน้าฝ่ายจัดสวัสดิการสังคมนั้น เป็นการปลอมแปลงเอกสารและการจ่ายเงินให้กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ส่วนเงินที่ทุจริตนั้นไปไหนหรือส่งให้ใคร ผลสอบยังไม่ได้ชี้ชัด ซึ่งต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงชุดใหญ่ที่สอบระดับผู้บริหาร พม.

อธิบดีพส.กล่าวว่า ขณะที่พนักงานราชการอีก 2 คนของศูนย์จ.ขอนแก่น ที่ถูกสอบวินัยไม่ร้ายแรง ขณะนี้ผลสอบยังไม่เสร็จ เช่นเดียวกับผลสอบของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.เชียงใหม่ที่ยังสอบอยู่ คาดว่าจะสรุปผลการพิจารณาโทษได้ภายในเดือนพ.ค. นอกจากนี้ ป.ป.ท.ได้ส่งข้อมูลบุคคล ซึ่งถูกตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ พส. 2 ครั้ง จำนวน 35 แห่ง มีผู้ถูกกล่าวหา 156 คน โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย 20 คน ที่เหลือ 136 คน จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ส่วนที่ป.ป.ท.ตรวจพบพฤติการณ์อาจมีการทุจริตของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สิงห์บุรี ในการจัดซื้อผ้าห่มที่สูงกว่าราคากลางนั้น นางนภา กล่าวว่า คนได้พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ โดยตรงไปยังผอ.ศูนย์สิงห์บุรี ได้รับการชี้แจงว่าเป็นการเร่งรัดการจัดซื้อด้วยความจำเป็น ซึ่งคนได้ให้รายงานถึงเหตุผลที่ต้องจัดซื้อราคาสูงกว่าราคากลาง และทำไมต้องจัดซื้อเร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ยืนยันว่าหากตรวจพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบอีกรอบ